



เรียน ประชาคมวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

กำลังจะผ่านเดือนแรกของปี 2561 และก็เป็นสัปดาห์ที่ 2 ของภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560 ผมเลยขอสื่อสารเกี่ยวกับงานต่างๆ ของสำนักงานวิทยาเขตฯ ในช่วงเวลานี้ ดังนี้ครับ

1. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 ที่ผ่าน มหาวิทยาลัยได้ส่งมอบหน่วยบริการประชาชน สถานีตำรวจภูธรชะอำ มหาวิทยาลัยศิลปากร ให้กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้ว โดยมี ผศ.ดร. วันชัย สุทธะนันท์ อธิการบดี เป็นประธานในการส่งมอบให้กับ พล.ต.ต. วิศาล พันธุ์มณี ผู้บังคับการตำรวจภูธร จังหวัดเพชรบุรี โดยมี พ.ต.อ. สมเดช ฐิตวัฒน์สกุล รองผู้บังคับการตำรวจภูธร จังหวัดเพชรบุรี และ พ.ต.อ. ภคิน ศิวเมธากุล ผู้กำกับการตำรวจภูธรชะอำ พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยและวิทยาเขตฯ คณาจารย์ นักศึกษา และผู้แทนชุมชนรอบมหาวิทยาลัย และยังได้รับเกียรติจากนายทรงรัฐ รัษฎปต์ย์ นายอำเภอชะอำ เป็นสักขีพยานในครั้งนี้



ในนามมหาวิทยาลัย ขอขอบคุณทุกคนทุกฝ่ายที่ร่วมมือร่วมใจกันดำเนินงานจนกระทั่งสามารถมีหน่วยบริการประชาชนแห่งนี้ โดยเฉพาะเจ้าของหอพักประดิษฐ์พร ที่ได้สนับสนุนการก่อสร้าง รวมไปถึงทีมงานสถาปนิกและวิศวกรของมหาวิทยาลัยในการจัดทำแบบก่อสร้าง บัดนี้ หน่วยบริการประชาชนมีเจ้าหน้าที่มาประจำการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง หมายเลขติดต่อ 0-3259-4110 ซึ่งทางมหาวิทยาลัยจะได้ประชาสัมพันธ์ในวงกว้างในโอกาสต่อไป

สิ่งจะได้ดำเนินการหลังจากนี้ คือ การพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้กับนักศึกษาและบุคคลโดยรอบมหาวิทยาลัย ทั้งในเรื่องกฎหมายที่ควรรู้ การรับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด การเป็นจิตอาสาเพื่อชุมชน โดยจะเป็นการร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดระหว่างทางมหาวิทยาลัยและเจ้าหน้าที่ตำรวจ อยากจะเรียนให้ทุกท่านทราบว่ามหาวิทยาลัยให้ความสำคัญในเรื่องนี้มาก เห็นได้จากการที่ท่านภราดาเดช พยัฒวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร (ในวันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561) และคุณหญิงเกษมา วรวรรณ ณ อุทยาน อุทยานกสภามหาวิทยาลัย (ในวันอังคารที่ 16 มกราคม 2561) ได้เดินทางมาเยี่ยมหน่วยบริการประชาชน พร้อมทั้งให้กำลังใจและคำแนะนำต่างๆ ในการดำเนินงานต่อไป โดยสภามหาวิทยาลัยยินดีสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมร่วมกันระหว่างสถานีตำรวจภูธรชะอำ ชุมชนและจิตอาสาของมหาวิทยาลัย



2. ระหว่างวันที่ 4 – 17 กุมภาพันธ์ 2561 วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีกำหนดจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมเครื่องเคลือบดินเผาสู่ถนนสายประติมากรรม (Silpakorn Clay Work Raku 2018) โดยร่วมมือกับฝ่ายศิลปวัฒนธรรม และภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา คณะมัณฑนศิลป์ ทั้งนี้ จะมีพิธีเปิดโครงการในวันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 17.00 น. ณ อาคารสถาบันศิลปสถาปัตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ โดย ผศ.ดร.วันชัย สุทธะนันท์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ และจะมีพิธีเปิดการแสดงผลงานเครื่องเคลือบดินเผาสู่ถนนสายประติมากรรม ในวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 17.00 น. ณ บริเวณด้านหน้าอาคารเรียนรวม 2 โดยนางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

ในโอกาสสำคัญนี้ ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าชมนิทรรศการผลงานประติมากรรมเครื่องเคลือบดินเผาที่สวยงามและทรงคุณค่า จากคณาจารย์และศิลปินจากสถาบันการศึกษาทางด้านศิลปะในประเทศไทยและศิลปินจากต่างประเทศกว่า 15 ประเทศ ในการรังสรรค์ประติมากรรมกว่า 50 ผลงาน รวมถึงช่างปั้นเมืองเพชรบุรี ณ ห้องแสดงนิทรรศการ ชั้น 1 อาคารสถาบันศิลปสถาปัตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ นอกจากนี้ ท่านยังสามารถเข้าชมขั้นตอนการสร้างสรรคผลงานประติมากรรมเครื่องเคลือบดินเผา จากศิลปินกว่า 53 ท่าน ณ อาคาร OTOP มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ได้ตั้งแต่วันที่ 6-16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. – 16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ



หวังเป็นอย่างยิ่งว่าถนนสายประติมากรรม ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีแห่งนี้ จะเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านศิลปะเครื่องปั้นดินเผาที่งดงาม และทรงคุณค่าของจังหวัดเพชรบุรีต่อไป สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์ในอนาคต

3. ตามที่ทางมหาวิทยาลัยได้ร่วมมือกับทางบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในการจัดตั้งบริษัทจำลอง โดยใช้ชื่อว่า Smart Market Co. ในส่วนของทางมหาวิทยาลัยคัดเลือกทีมงานนักศึกษาจากทั้ง 3 คณะวิชาที่มีความพร้อมในการบริหารงานบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้จัดหาเงินทุนในการเดินการไว้จำนวนหนึ่ง โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากท่านคณบดีทั้ง 3 คณะของวิทยาเขตฯ



ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการปรับปรุงอาคารกรุงไทยเดิมให้เป็นร้านค้าปลีก (บริษัทจำลอง) คาดว่าน่าจะแล้วเสร็จในกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ถัดจากนั้นราวๆ สัปดาห์ 10 วัน จะเป็นการคัดเลือกสินค้าเข้าร้านพร้อมทั้งอบรมทีมงานนักศึกษาในเรื่องการจัดการผลิตภัณฑ์ การจัดเรียงสินค้า การบริหารสต็อก การควบคุมภายในการเงินและการบัญชี ฯลฯ โดยน่าจะเปิดให้บริการได้ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 โดยประมาณ และจะได้กำหนดพิธีเปิดอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง

4. ในช่วงที่ผ่านมาร่วมปี วิทยาเขตฯ ได้ดำเนินการในหลายๆ เรื่อง ผมเองได้รับการสะท้อนจากทั้งนักศึกษา บุคลากร และศิษย์เก่าว่าไม่ทราบข่าวสารของวิทยาเขตฯ ทำให้ Campaign ต่างๆ บางครั้งไม่ได้รับการตอบสนอง ดังนั้น เพื่อให้การทำงานมีความเข้าถึงกับนักศึกษามากขึ้น และช่วยให้ภาพลักษณ์องค์กรมีความชัดเจน ท่านอธิการบดีจึงได้แต่งตั้ง อาจารย์เกตุวดี สมบูรณ์ทวี จากคณะวิทยาการจัดการ เป็นผู้ช่วยอธิการบดี เพชรบุรี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป

สุดท้ายขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่า ตามที่วิทยาเขตฯ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ให้เปลี่ยนหลอดไฟฟ้าเป็นแบบ LED จำนวน 13,527 หลอดงบประมาณ 3,279,812.15 บาท ในอาคารทั้ง 11 แห่ง บริษัทตาดิ เทคโนโลยี (998) จำกัด ซึ่งชนะการประกวดราคา จะเข้าดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้า ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ -31 มีนาคม 2561

แล้วพบกันใหม่ ในจดหมายถึงประชาคมในฉบับถัดไปครับ

ขอแสดงความนับถือ
(รศ.ดร.ประสพชัย พสุนนท์)
รองอธิการบดี เพชรบุรี
31 มกราคม 2561